

สยามรายวัน

ฉบับที่ 283 ปักษ์แรก ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 ราคา 7 บาท

วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเน้น รับนักศึกษารูปแบบใหม่ ปี 48

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก GPA ร่วมกับคะแนนจากการสอบวัดความรู้เฉพาะในรายวิชาของแต่ละสาขาวิชาต้องการเป็นสำคัญ

ท่าสำหรับระบบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย ภายใต้อำนาจของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานั้น หลายฝ่ายกลับลงความเห็นว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงและมีต่อเนื่องเรื่อยมาในระยะหลังนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีข้อสอบเอนทรานซ์รั่ว หรือ ความไม่ชัดเจนในการกำหนด GPA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายว่าจะคิดเป็นคะแนนในสัดส่วนเท่าใดดี ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว ล้วนนำไปสู่วิกฤติศรัทธาในระบบการสอบคัดเลือกกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีไปสู่รูปแบบใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความสอดคล้องกับตัวของผู้เรียนเป็นหลักนั่นเอง

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดเผยถึงแนวทางการรับนักศึกษาในรูปแบบใหม่ของปี 2548 ว่า

เกณฑ์ในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย จะอาศัย 3 ตัวชี้วัดร่วมกัน คือ

1. วัดทางด้านศักยภาพของผู้เรียน โดยดูจากคะแนน GPA
2. วัดจากความถนัด โดยการสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) ซึ่งจะจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มภาษาศาสตร์
3. วัดจากทัศนคติของผู้เรียน (Attitude Test) โดยอาศัยการสัมภาษณ์ ว่าผู้เรียนมีความต้องการ และมุ่งมั่น

ที่จะเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริงหรือไม่

อย่างไรก็ดี การรับนักศึกษาในรูปแบบใหม่ในปี 2548 นี้ เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้มีโอกาสรั่วเรียนในสาขาที่ตนเองมีความสนใจมากกว่าที่จะเลือกเรียนตามคะแนนเอนทรานซ์ของตัวเองอย่างที่เป็นอยู่ แต่ก็เชื่อว่า การเปิดโอกาสเช่นนี้ จะทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยดูออกคุณภาพลงไป เพราะไม่ได้ผ่านการเอนทรานซ์มา

แต่อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยระบบการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น มุ่งเน้นที่ Output มากกว่า Input เพราะปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็คือ การสร้างคน โดยให้คนได้มีโอกาสในการศึกษาแสวงหาความรู้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในแทบจะทุกรายวิชา นักศึกษาที่จบออกไปจึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และยังเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความพร้อมสามารถทำงานได้ทันที เพราะได้มีโอกาสฝึกงานหาประสบการณ์ในช่วงหยุดภาคเรียนอยู่ตลอดเวลาทั้ง 4 ปี จึงมั่นใจได้เลยว่า ที่นี่ จะสามารถพัฒนาศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่จะออกสู่โลกภายนอกซึ่งเทียบพร้อมไปทั้งความเก่งและความดีได้ไม่แพ้ที่อื่นใด.